



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. 'กองทุนFTA'เร่งช่วยเกษตรกรสร้างความมั่นคงอาหารโคนมลพบุรีรองรับผล... แนวหน้า	
2. กองทุน FTA ช่วยเกษตรกรสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมลพบุรี	มติชน
3. กองทุน FTA ช่วยเกษตรกรสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมลพบุรีรองรับ...	ไทยโพสต์
4. 'มะเขือเทศโรงงาน' สินค้าส่งออกเกษตรแม่นยำ	เดลินิวส์
5. กวก. ชูงานวิจัยผลิตสารยับยั้งสารเอนไซม์แอลฟาฯ จากหอมแดงเพื่อลดน้ำตาล...	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. นายกฯขอบคุณชาวนาไทยทุ่มกายใจเพิ่มผลผลิต-คุณภาพข้าว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
7. ภาพข่าว: นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน	ไทยโพสต์
8. คอลัมน์: เปิดฟ้าส่องโลก: ทูเรียนมาแรงทั่วอาเซียน	ไทยรัฐ
9. "เฉลิมชัย" ตั้ง กก.ขับเคลื่อนพืชสมุนไพร	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
10. ยกโคกหนองนา'สร้างชีวิตใหม่	ข่าวสด
11. พาณิชย์แทคทีมเกษตรกรฯ นำร่องขายมันสำปะหลัง	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
12. หนุนเอกชนสั่ง วัคซีนฆ่าไวรัส โรคล้มปัสกิน	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14650 หน้า : 8(บนขวา)

หัวข้อข่าว : 'กองทุนFTA'เร่งช่วยเกษตรกรสร้างความมั่นคงอาหารโคนมลพบุรีรองรับผล...

'กองทุนFTA'เร่งช่วยเกษตรกรสร้างความมั่นคงอาหารโคนมลพบุรีรองรับผลกระทบเปิดเสรีการค้า

นางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ซึ่งคณะกรรมการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA ได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อปลอดดอกเบี้ย 10,000,000 บาท ให้กับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ส่วนมะเดื่อ จำกัด จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อในการจัดหาพืชอาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี หรือ อาหารผสมครบส่วน (TMR) จำหน่ายให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2563-กรกฎาคม 2565

จากการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผ่านการประชุมออนไลน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ส่วนมะเดื่อ จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พบว่า สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการรับซื้อพืชอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ มันเส้น ต้นข้าวโพดพร้อมฝักบด และหญ้าเนเปียร์สดปั่น จากสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกอาหารสัตว์ จำนวน 1,122,615 กิโลกรัม

คิดเป็นมูลค่า 2,243,935 บาท เพื่อนำมาผลิตเป็นอาหาร TMR จำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ใช้เลี้ยงแม่โครีดนม และโคทดแทนที่มีมากกว่า 6,000 ตัว โดยสหกรณ์ผลิตอาหาร TMR จำหน่ายให้สมาชิกราคา 4 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผลการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ทำให้สหกรณ์ฯ มีวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR จำนวน 770 ตัน จำหน่ายให้กับสมาชิก ส่งผลให้คุณภาพน้ำนมดีขึ้นเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ โดยหลังจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ได้ใช้อาหาร TMR แล้ว สามารถจำหน่ายน้ำนมได้ราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 60 สตางค์/กิโลกรัม และมีปริมาณผลผลิต

น้ำนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10

“นอกจากสหกรณ์ฯ จะรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสมาชิกแล้ว ยังรับซื้อจากเกษตรกรที่อยู่นอกโครงการ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์มีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้รับซื้อข้าวโพดพร้อมฝักบดจากเกษตรกรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 5,000 บาท/รอบการผลิต และหลังจากมี

โครงการเกษตรกรได้เพิ่มรอบการผลิตเป็นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งคาดว่า เกษตรกรในพื้นที่จะมีรายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบให้กับสหกรณ์ฯ ทั้งปีคิดเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อกรรับซื้ออาหารสัตว์และจำหน่ายน้ำนมของสหกรณ์ฯ บ้างเล็กน้อย โดยสหกรณ์ฯ ได้หลีกเลี่ยงการรับซื้อพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างประเทศ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปัจจุบันนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการแปลงหญ้ายังมีคุณภาพและปริมาณไม่เพียงพอแก่ความต้องการของโคนม อีกทั้งเกษตรกรบางรายอาจจำเป็นต้องให้อาหารข้นมากขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรีนำเข้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์ ในปี 2565 โดยเฉพาะการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาจมีผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตลอดจนโควตาการนำเข้านมผง และภยานำเข้าที่ลดลงตามข้อตกลง สำหรับเกษตรกรที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-4727 หรือ อีเมล ita.oae@gmail.com



อัญชญา ตราโช



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

ฉบับที่ : 15794 หน้า : 4(ล่าง)

หัวข้อข่าว : กองทุน FTA ช่วยเกษตรกรสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคมนลพบุรี

กองทุน FTA ช่วยเกษตรกรสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคมนลพบุรี รองรับผลกระทบเปิดเสรีการค้าที่จะเกิดขึ้น



นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคมนลพบุรีรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ซึ่งคณะกรรมการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA ได้อนุมัติวงเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 10,000,000 บาท ให้กับสหกรณ์โคมนไทย - เดนมาร์ก สวมะเดื่อ จำกัด จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อในการจัดหาพืชอาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ผลิตอาหารหยาบคุณภาพดี หรือ อาหารผสมครบส่วน (TMR) จำหน่ายให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 - กรกฎาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผ่านการประชุมออนไลน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการ ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และประธานสหกรณ์โคมนไทย - เดนมาร์ก สวมะเดื่อ จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พบว่า สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการรับซื้อพืชอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ มันเส้น ต้นข้าวโพดพร้อมฝักสด และหญ้าเนเปียร์สดปั่น จากสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกอาหารสัตว์ จำนวน 1,122,615 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 2,243,938 บาท เพื่อนำมาผลิตเป็นอาหาร TMR จำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ใช้เลี้ยงแม่โครีดนม และโคทดแทนที่มีมากกว่า 6,000 ตัว โดยสหกรณ์ผลิตอาหาร TMR จำหน่ายให้สมาชิกราคา 4 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผลการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ทำให้สหกรณ์ฯ มีวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR จำนวน 770 ตัน จำหน่ายให้สมาชิก ส่งผลให้คุณภาพน้ำนมดีขึ้นเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ โดยหลังจากสมาชิกสหกรณ์ได้ซื้ออาหาร TMR แล้ว สามารถจำหน่ายน้ำนมได้ราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 80 สตางค์/กิโลกรัม และมีปริมาณผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10



"นอกจากสหกรณ์จะรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสมาชิกแล้ว ยังรับซื้อจากเกษตรกรที่อยู่นอกโครงการ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์มีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยที่ผ่านมสหกรณ์ได้รับซื้อข้าวโพดพร้อมฝักสดจากเกษตรกร ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 5,000 บาท/รอบการผลิต และหลังจากมีโครงการเกษตรกรได้เพิ่มรอบการผลิตเป็นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งคาดว่า เกษตรกรในพื้นที่จะมีรายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบให้กับสหกรณ์ฯ ทั้งปีคิดเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ซื้ออาหารสัตว์และจำหน่ายน้ำนมของสหกรณ์บ้างเล็กน้อย โดยสหกรณ์ได้หลีกเลี่ยงการรับซื้อพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างถิ่น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด" รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปัจจุบันนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการแปลงหญ้ายังมีความดูแลปริมาณไม่เพียงพอแก่ความต้องการของโคนม อีกทั้งเกษตรกรบางรายอาจจำเป็นต้องให้อาหารข้นมากขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรีนำเข้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์ในปี 2568 โดยเฉพาะการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาจมีผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมตลอดจนโคทดการบ้านหมง และภาน้ำเข้าที่ลดลงตามข้อตกลง สำหรับเกษตรกรที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 4727 หรือ อีเมล ita.oae@gmail.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับที่ : 8974 หน้า : 6(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : กองทุน FTA ช่วยเกษตรกรสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมลพบุรีรองรับ...

กองทุน FTA ช่วยเกษตรกรสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมลพบุรี รองรับผลกระทบเปิดเสรีการค้าที่จะเกิดขึ้น

**นางอัญชญา ตราไชย รอง
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตร**

และสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลการติดตามโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ซึ่งคณะกรรมการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA ได้อนุมัติวงเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 10,000,000 บาท ให้กับสหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก สวมนะเทื่อ จำกัด จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อในการจัดหาพืชอาหารสัตว์ และวัตถุดิบ



อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนมหรือ อาหารผสมครบส่วน (TMR) จำหน่ายให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่กรกฎาคม 2563 - กรกฎาคม 2568

จากการติดตามผลการดำเนินงาน โดยผ่านการประชุมออนไลน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ ได้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นครราชสีมา และประธานสหกรณ์โคนมไทย - เดนมาร์ก สวมนะเทื่อ จำกัด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พบว่า สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการรับซื้อพืชอาหารสัตว์ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ มันเส้น ต้นข้าวโพด พร้อมฝักบด และหญ้าเนเปียร์สดบด จากสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกอาหารสัตว์ จำนวน 1,122,615 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 2,243,938 บาท เพื่อนำมาผลิตเป็นอาหาร TMR จำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ใช้เลี้ยงแควโครีดนม และโคทดแทนที่มีมากกว่า 6,000 ตัว โดยสหกรณ์ผลิตอาหาร TMR จำหน่ายให้สมาชิก ราคา 4 บาท/กิโลกรัม ซึ่งผลการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ทำให้สหกรณ์ฯ มีวัตถุดิบในการผลิตอาหาร TMR จำนวน 770 ตัน จำหน่ายให้กับสมาชิก ส่งผลให้คุณภาพน้ำนมดีขึ้นเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนมและผลิตภัณฑ์ โดยหลังจากสมาชิกสหกรณ์ได้ใช้อาหาร TMR แล้ว สามารถจำหน่ายน้ำนมได้ราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 60 สตางค์/

กิโลกรัม และมีปริมาณผลผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 “นอกจากสหกรณ์จะรับซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์จากสมาชิกแล้ว ยังรับซื้อจากเกษตรกรที่อยู่นอกโครงการ ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์มีตลาดรองรับที่แน่นอน โดยที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รับซื้อข้าวโพดพร้อมฝักบดจากเกษตรกรช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยไร่ละ 5,000 บาท/รอบการผลิต และหลังจากมีโครงการเกษตรกรได้เพิ่มรอบการผลิตเป็นปีละ 2 ครั้ง ซึ่งคาดว่าจะ

เกษตรกรในพื้นที่จะมีรายได้จากการจำหน่ายวัตถุดิบให้กับสหกรณ์ฯ ทั้งปีคิดเป็นมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนั้น ส่งผลกระทบต่อการรับซื้ออาหารสัตว์และจำหน่ายน้ำนมของสหกรณ์บ้างเล็กน้อย โดยสหกรณ์ได้หลีกเลี่ยงการรับซื้อพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์จากต่างถิ่น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด” รองเลขาธิการ สศก. กล่าว

ทั้งนี้ การเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการแปลงหญ้ายังมีคุณภาพและปริมาณไม่เพียงพอแก่ความต้องการของโคนม อีกทั้งเกษตรกรบางรายอาจจำเป็นต้องให้อาหารขึ้นมากขึ้น ทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเสรีนำเข้าสินค้านมและผลิตภัณฑ์ ในปี 2568 โดยเฉพาะการค้าเสรีกับประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ อาจมีผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ตลอดจนโควตาการนำเข้านมผง และภาชนะนำเข้าที่ลดลงตามข้อตกลง สำหรับเกษตรกรที่ต้องการคำแนะนำหรือปรึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2561 4727 หรือ อีเมล fta.oae@gmail.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : 'มะเขือเทศโรงงาน' สินค้านำร่องเกษตรแม่นยำ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 26171 หน้า : 17(บนขวา)

'มะเขือเทศโรงงาน' สินค้านำร่องเกษตรแม่นยำ



นางเพ็ญศรี วงษ์วาท ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุตรดิตถ์ (สศท.3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศท.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำ “โครงการนำร่องพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่” เริ่มดำเนินการปี 64-66 มีแนวทางให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการแผนการผลิตสินค้าร่วมกัน มีตลาดที่เป็นอุตสาหกรรมรองรับที่แน่นอน และเน้นกระบวนการจัดการที่ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยสนับสนุนแผนการตลาดที่ชัดเจนของอุตสาหกรรม ทั้งด้านปริมาณคุณภาพ และช่วงเวลาการรับซื้อ สนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยและแม่นยำ ภายใต้งานบูรณาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน

สำหรับมะเขือเทศ เป็น 1 ใน 5 สินค้าตามแผนการขับเคลื่อนโครงการ มีเป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย อุตรดิตถ์ บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู สกลนคร และนครพนม ระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี พื้นที่เป้าหมายโครงการ 2,906 ไร่ เกษตรกร 918 ราย แบ่งเป็นเครือข่ายของบริษัทผู้รับซื้อ 2,030 ไร่ เกษตรกร 504 ราย และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 876 ไร่ เกษตรกร 414 ราย สำหรับพื้นที่กลุ่มเป้าหมายจะเป็นพื้นที่เกษตรกรที่มีผลผลิตสินค้าตามเป้าหมายของอุตสาหกรรมที่ห่างจากแหล่งรับซื้อผลผลิตในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตร เพื่อลดภาระต้นทุนการจัดการด้านการขนส่งของเกษตรกรและผู้ประกอบการหรือเป็นเกษตรกรรายย่อย หรือเกษตรกร

เครือข่ายของบริษัทผู้รับซื้อผลผลิต ที่จะขึ้นทะเบียนรวมเป็นแปลงใหญ่ภายใต้โครงการจากการติดตามสถานการณ์การผลิตและตลาดมะเขือเทศ ปี 63 จ.หนองคายเป็นแหล่งผลิตสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมในการปลูกมะเขือเทศ ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศโรงงาน 841 ราย แหล่งปลูกสำคัญอยู่ใน อ.ศรีเชียงใหม่ และ อ.เมือง มีเนื้อที่เพาะปลูกรวม 3,390 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,245 ไร่

ผลผลิตรวม 14,388 ตัน เกษตรกรนิยมปลูกมะเขือเทศโรงงานพันธุ์ลูกกลมและระดอน ซึ่งเป็นพันธุ์ที่โรงงานต้องการรับซื้อ สำหรับสถานการณ์ตลาด ผลผลิตร้อยละ 70 ส่งจำหน่ายเป็นมะเขือเทศบริโภคสดให้กับพ่อค้าทั่วไป ส่วนผลผลิตร้อยละ 30 จำหน่ายให้กับบริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรประมาณ 10,000 ตัน ราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยยื่นความจำนงได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในจ.หนองคาย หรือติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด โทร. 0-4246-1410.

กวก. ชูงานวิจัยผลิตสารยับยั้งสารเอนไซม์แอลฟาฯ จากหอมแดงเพื่อลดน้ำตาลในเลือด/ย้ำงานวิจัยกินได้

นายชูชาติ วัฒนวรรณ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร (กวก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ กรมมีการวิจัยพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลาย เป้าหมายสำคัญคืองานวิจัยที่ต้องถึงมือผู้ใช้ ส่งต่อเพื่อให้ผู้ใช้คือเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เอกชน เป็นผู้ขับเคลื่อนและนำไปสู่นโยบายของประเทศและของโลกที่ลดการสูญเสียพืชผลทางการเกษตร ล่าสุดคือการวิจัยหอมแดงที่ร่วมกับทางจังหวัดเพื่อนำวัตถุดิบที่มีมาพัฒนาต่อยอดเพื่อแปรรูป

นางสาวปาริชาติ อยู่แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตผลเกษตร กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กวก. เปิดเผยว่ กรมประสบความสำเร็จในการวิจัยการผลิตสารยับยั้งสารเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดสจากพืชของประเทศไทย เมื่อปี 2562 กรณีหอมแดงนี้เป็นความร่วมมือกับจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อนำผลผลิตที่มีมากมาพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและสามารถแก้ไขปัญหาราคาลินค้าเกษตร

โดยกรมได้นำเอาหอมแดงที่มีสารฟลาโวนอยด์ที่มีสรรพคุณในการลดระดับน้ำตาลในเลือดและมีการใช้ทั่วไปอยู่แล้ว แต่ก็พบว่าสารดังกล่าวเสื่อมสลายได้ง่าย กรมจึงนำหอมแดงมาวิจัยให้สารมีความเสถียร และคงทนอยู่ได้นานมากขึ้น ขณะเดียวกัน สามารถที่นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต และลดการเปลี่ยนแปลงการใช้สารสกัด สมควรส่งเสริมขยายผลในเชิงพาณิชย์ตามโครงการขยายผลการวิจัยและพัฒนาขยายผลผลิตภัณฑ์ Startup ingredient เชิงพาณิชย์ของกรม

“ผลวิจัยนี้ตอบโจทย์ปัญหาของจ.ศรีสะเกษ และสถานศึกษาที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งมหาวิทยาลัยก็เล็งเห็นว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศรีสะเกษแฟร์เทรด มีธุรกิจในการผลิตสินค้าหลายชนิดและบางชนิดส่งออกสามารถที่จะมาต่อยอดหอมแดงได้จึงประสานให้กรมไปอบรมเทคโนโลยีซึ่งกรมนำอุปกรณ์ไปช่วยสอนและพาไปศึกษาดูงานบริษัทที่รับจ้างผลิตในพื้นที่ สุดท้ายวิสาหกิจแห่งนี้ลงทุนเพียง 5 หมื่นบาทก็สามารถผลิตแคปซูลสารสกัดจากหอมแดงได้ ขั้นตอนหลังจากนี้กรมจะช่วยเหลือทางเอกสาร



ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Section: Live/Super บันเทิง

วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564

ปีที่: 13

ฉบับที่: 3448

หน้า: 17(ล่าง)

Col.Inch: 41.82

Ad Value: 62,730

PRValue (x3): 188,190

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กวก. ชูงานวิจัยผลิตสารยับยั้งสารเอนไซม์แอลฟาฯ จากหอมแดงเพื่อลดน้ำตาลในเลือด/ย้ำ...

เพื่อขออนุญาตจากสำนักงานอาหารและยา (อย.) เพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป" นางสาว
ปาริชาติ กล่าว

ผู้สนใจสามารถเข้ามาขอป็นงานวิจัยอีกหลายชนิดของกรมได้ผ่านเว็บไซต์ของ กวก.
ซึ่งกรมพร้อมที่จะไปช่วยในการอบรมเพราะเป็นภารกิจที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรให้อยู่ดี
กินดีและมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายกฯขอบคุณ
ชาวนาไทย
ทุ่มกายใจ
เพิ่มผลผลิต-คุณภาพข้าว
อ่านต่อหน้า | 10

นายกฯขอบคุณชาวนาไทย ทุ่มกายใจเพิ่มผลผลิต-คุณภาพข้าว

ผู้จัดการรายวัน360° - "นายกฯ" ขอบคุณชาวนาไทย ที่ทุ่มเทร่างกาย-ใจ เพิ่มผลผลิตคุณภาพข้าวไทยให้สูงขึ้น เชื่อมันการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ พัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา ขับเคลื่อนการผลิตข้าวของประเทศอย่างเป็นระบบ

วานนี้ (7 มิ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำนายศักดิ์ดา เขตกลาง ชาวนาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังนโยบายด้านข้าวจากนายกฯ เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายด้านข้าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้าวและพี่น้องชาวนามาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพข้าวและรายได้ของชาวนาโดยกระทรวงเกษตรฯ พาณิชย์ฯ และมหาดไทย ได้จัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวแบบครบวงจร โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ได้แยกตลาดข้าวทั่วไปกับตลาดเฉพาะ เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตลง



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำนายศักดิ์ดา เขตกลาง ชาวนาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 และคณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังนโยบายด้านข้าว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564

ให้ได้ ซึ่งในเรื่องนี้ผู้นำชาวนาก็ต้องรับทราบและไปหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีเป้าหมายใช้การเกษตรสร้างมูลค่า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องยกระดับภาคการเกษตรสู่อุตสาหกรรม เพื่อให้ตอบโจทย์

การเปลี่ยนแปลงและหันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต้องมีการพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น

ในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา และองค์กรชาวนาพึ่งพาตนเองได้

มีรายได้เพียงพอและอยู่ดีมีสุขนั้น ได้กำหนดเป้าหมายให้ "ชุมชนข้าว" ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรข้าว วิสาหกิจชุมชนข้าว ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มชาวนา ไม่น้อยกว่า 10,000 กลุ่ม ต้องมีความเข้มแข็งระดับมาตรฐาน ในปี 2567 โดยให้ชุมชนชาวนาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และสร้างเครือข่ายขยายผล โดยมีชุมชนข้าวประกอบด้วย 1. ศูนย์ข้าวชุมชน (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน) 2. ชุมชนแปลงขยายพันธุ์ข้าว 3. ชุมชนข้าวแปลงใหญ่ 4. ชุมชนข้าวอินทรีย์ ขณะที่ในส่วนของพัฒนาชาวนา จะมีการพัฒนาชาวนาในชุมชนข้าวเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้มีจำนวนชาวนาปราดเปรื่อง ปรารถน์ชาวนา และชาวนารุ่นใหม่ เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กัน

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวนา โดยเฉพาะชาวนาที่มีแปลงที่นาจำนวนน้อย ดังนั้น จึงได้มีการรวมแปลงเป็นชุมชนข้าวแปลงใหญ่ เพื่อให้ชาวนามีรายได้ทั่วถึงกัน ซึ่งที่สำคัญคือต้องหาทางลดค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรกลการเกษตรให้มากที่สุด พร้อมกับต้องรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้ได้ เพราะเป็นรายได้ของชาวนา และปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงขอให้เกษตรกรชาวนา

ได้ปรับตัววัฒนธรรมในการทำงาน โดยให้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน โดยรัฐบาลจะดูแลเกษตรกรชาวนา ชาวนา ชาวไร่ SMEs และภาคอื่นๆ ของประเทศไปพร้อมกัน

นายกฯ เชื่อมั่นว่า การรวมกลุ่มของชาวนา ในรูปแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนให้เป็ศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิตข้าว และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี จะช่วยให้พี่น้องชาวนามีความสามารถในการผลิต และช่วยขับเคลื่อนการผลิตข้าวของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ โดยขอขอบคุณชาวนาไทยที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาข้าวไทย และเพิ่มผลผลิตภาพข้าวไทยให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนให้ภาคเกษตรไทยมาโดยตลอด พร้อมย้ำว่า "ใจของนายกรัฐมนตรีไม่เคยทิ้งเกษตรกร"

ทั้งนี้ มติ ครม. เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.62 เห็นชอบให้ วันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะที่เป็นพืชอาหารหลักและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาไทย ในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน



ทูเรียนมาแรงทั่วอาเซียน

รัฐบาลกัมพูชาโดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง สั่งเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนเพื่อป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจกขยายพื้นที่เพาะปลูกแล้ว รัฐบาลยังสั่งให้ปรับปรุงมาตรฐานโรงงานการผลิต ทูเรียนกัมพูชาที่ขายอยู่ในตลาดภายในตอนนี้ราคาโลกเริ่มละ 2.8 หมื่นเรียล หรือ 7.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเงินไทยก็ 233 บาท

นานถึง 20 ปีแล้ว ที่ผมตามพ่อไปดูการเกษตรในหลายจังหวัดของกัมพูชา ถ้าเป็นพริกไทยก็เคยไปดูที่จังหวัดกัมพูตและจังหวัดรัตนคีรี สำหรับทุเรียน ขณะนี้เกษตรกรกัมพูชาปลูกได้เกือบทุกจังหวัด เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผมตามพ่อนั่งรถจากชายแดนศรีสะเกษของไทย ข้ามไปจังหวัดรัตนคีรีของกัมพูชา พบว่า 2 ข้างทางเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่ มีทั้งชาวกัมพูชาลงทุนเองและเป็นการลงทุนร่วมระหว่างชาวกัมพูชากับชาวจีนหรือกับชาวเวียดนาม

ครอบครัวผมตระเวนดูการปลูกทุเรียนในประเทศเพื่อนบ้านพบว่า หนึ่งในทุเรียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือทุเรียนของมาเลเซีย ซึ่งประเทศนี้มีการสร้างพันธุ์ลูกผสมใหม่ๆ และมีการจัดประกวดพันธุ์ทุเรียนอยู่เป็นประจำ กระทั่งได้พันธุ์การค้าที่มีชื่อว่าเหมาซานหวังหรือมุขานลิ่ง ซึ่งเป็นทุเรียนที่มีรสหวานนำและสุกคาต้นจนร่วง

มาเลเซียมีทุเรียนทั้งหมด 126 พันธุ์ ปลูกได้ดีมากที่เมืองราอูบ รัฐปะหัง มีพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมด 4.12 แสนไร่ มีทุเรียนที่ให้ผลแล้วประมาณ 5 แสนต้น นอกจากมุขานลิ่งแล้ว มาเลเซียยังมีทุเรียนพันธุ์มุขานควิน หนามดำ หมอนทอง ชะนี ฯลฯ

รัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญการเพิ่มผลผลิตของทุเรียนมากถึงขนาดตั้งหน่วยงาน FAMA หรือ Federal Agricultural Marketing Authority ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อ หาดตลาด ให้คำแนะนำ จัดการบรรจุภัณฑ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต

พ.ศ.2546 พ่อและทีมงานเดินทางเข้าไปดูทุเรียนป่าในป่า

ของเกาะบอร์เนียว ซึ่งเกาะนี้เป็นแหล่งกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียน คนอินโดนีเซียชอบทานทุเรียน แต่ยังไม่ปลูกทุเรียนได้ไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากร อินโดนีเซียมีประชากร 270 ล้านคน แต่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพียงแค่ 6.1246 หมื่นเฮกตาร์ ให้ผลผลิตเพียงปีละ 1 ล้านตัน เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปลูกทุเรียนคือเมดาน เมืองในจังหวัดสุมาตราเหนือ ที่เกาะชวา ก็เริ่มปลูกทุเรียนมากขึ้นเช่นกัน รัฐบาลของอินโดนีเซียตระหนักเรื่องเม็ดเงินจำนวนมากจากการขายทุเรียนให้จีน จึงเร่งสนับสนุนการปลูกทุเรียนเช่นเดียวกัน

เราขับรถเป็นขบวนคาราวานตระเวนภาคใต้ของเวียดนามหลายครั้ง โดยเฉพาะจังหวัดแถบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงและจังหวัดอื่นพบว่ารัฐบาลเวียดนามสนับสนุนให้เกษตรกรปรับพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนอย่างจริงจัง เดิมเวียดนามมีปริมาณผลผลิตทุเรียน 2 ตันต่อไร่ การส่งเสริมการวิจัยอย่างมุ่งมั่น ทำให้ตอนนี้เวียดนามเพิ่มผลผลิตเป็น 2.4 ตันต่อไร่ (แต่ถ้าเป็นจังหวัดแถวลุ่มแม่น้ำโขงสามารถผลิตได้ 3.4 ตันต่อไร่) และมีกำลังการผลิตรวมเกินครึ่งล้านตันต่อปีแล้ว

ขณะนี้รัฐบาลเวียดนามเร่งพัฒนาพันธุ์ทุเรียนให้สามารถปลูกในเวียดนามตอนเหนือ ตรงบริเวณที่ติดกับจีน แต่ผู้อ่านท่านลองทราบนะครับ ว่าตอนเหนือของเวียดนามมีอากาศเย็น ซึ่งเป็นอันตรายต่อดอกของทุเรียนตั้งแต่ดอกกระชังไขปลาคาปูเหยียดคืนหนู (มะเขือพวงเล็ก) ดอกกลม (มะเขือพวงใหญ่) หัวกำไล ดอกขาว-ดอกบาน และระยะดอกโรยหรือหางไข

เวียดนามมุ่งมั่นเรื่องการพัฒนาพันธุ์ ขณะนี้กำลังพัฒนาพันธุ์ทุเรียนที่จะนำไปปลูกทางตอนเหนือให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี (ทุเรียนลุ่มน้ำโขงของเวียดนามเก็บเกี่ยวผลผลิตเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ทุเรียนทางตะวันออกเฉียงใต้ ให้ผลผลิตเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม)

กระแสคนจีนและคนชาติอื่นนิยมบริโภคทุเรียนกันเพิ่มขึ้น ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์กระดิกพลิกตัวสนับสนุนการปลูกทุเรียน ซึ่งตอนนี้ปลูกแล้วที่เมืองดาเวา ที่เกาะมินดาเนา ซึ่งให้ผลผลิตได้เกือบปีละ 1 แสนต้นแล้ว

ไทยเป็นเจ้าทุเรียนโลกมานาน

เราต้องรักษาแชมป์ไว้ครับ

ถ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไทยร่วมมือกันแข็งแรง ผมเชื่อว่าไทยเราเอา (แชมป์ทุเรียน) อยู่ครับ.

● บัณฑิตการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

"เฉลิมชัย" ตั้ง กก.ขับเคลื่อนพืชสมุนไพร



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลให้ประชาชนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญบริโภคสมุนไพร ทั้งนี้ พบว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10.3% หลังจากประกาศใช้แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-64 ซึ่งเติบโตมากกว่าจีน 5.06% ญี่ปุ่น 0.85% และเกาหลีใต้ 5.43% ขณะที่ในตลาดโลกพบว่ามีมูลค่าการบริโภคสมุนไพรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

"จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้หลักการ "ตลาดนำการผลิต" มอบหมายให้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนความเหมาะสมของที่ดินปลูกพืชสมุนไพร (Land Suitability) 24 ชนิด อาทิ ขมิ้นชัน ไพล บัวบก กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร ฯลฯ ที่มีนโยบายส่งเสริมให้โรงพยาบาลรัฐนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคควบคู่กับการใช้ยาแผนปัจจุบัน ปัจจุบันจัดตั้งเกษตรแปลงใหญ่สมุนไพรได้ถึง 34 แปลง ใน 21 จังหวัด มีสมาชิก 1,531 ราย พื้นที่ 5,500 ไร่" ดร.เฉลิมชัยกล่าว.

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

วันที่: อังคาร 8 มิถุนายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11150

Col.Inch: 11.33

Ad Value: 12,463

หน้า: 2(ล่างขวา)

PRValue (x3): 37,389

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ยก'โคกหนองนา'สร้างชีวิตใหม่

ยก'โคกหนองนา'สร้างชีวิตใหม่

กระทรวงยุติธรรม - เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. นายวิฑูรย์ ตันทรชิต อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดเผยว่า โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว "โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์" เป็นโมเดลต้นแบบที่ได้น้อมนำพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานไว้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่ทำการเกษตร รวมถึงการนำความรู้ความสามารถไปดำเนินชีวิตและใช้ประกอบอาชีพต่อไป

โครงการ โคก หนอง นา โมเดล เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการพักโทษ ซึ่งกรมคุมประพฤติจัดหลักสูตรดังกล่าวมุ่งหวังสร้างจุดเปลี่ยนในชีวิตให้กับผู้ถูกคุมประพฤติ ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้จริงในการดำเนินชีวิต มุ่งเน้นให้ปรับเปลี่ยนแนวความคิด ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อมองเห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านการวางแผนเป้าหมายในชีวิต ที่พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต รวมทั้งเป็นการสร้างกำลังใจและสร้างโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมด้วย

พาณิชย์เทคโนโลยีเกษตรฯ นำร่องขายมันสำปะหลัง

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำฐานข้อมูลด้านการผลิต ด้านการตลาด ของสินค้าเกษตรตามแนวทางเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาดเรียบร้อยแล้ว นำร่องสินค้ามันสำปะหลัง เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.กิตค้า.com และ www.nabc.go.th เป็นสินค้าแรก หลังจากนั้นสินค้าเป้าหมายอีก 5 รายการ ได้แก่ ทุเรียน, ข้าว, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ปาล์ม น้ำมัน และยางพารา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.64

ส่วนความคืบหน้าการจัดทำแพลตฟอร์มกลางเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และผู้ประกอบการ รูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจนั้น ได้มีมติให้ใช้

แพลตฟอร์มเดิมที่มีอยู่ Thaitrade.com ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และแพลตฟอร์ม Phenixbox.com ของ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป เพราะไม่ต้องเสียเวลาและงบประมาณสร้างใหม่ เบื้องต้นจะนำร่องนำกลุ่มสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง 40 สหกรณ์ มีสินค้าที่จะนำเข้าไปจำหน่าย ได้แก่ ข้าว, ไข่ไก่, เนื้อโคขุน, น้ำมัน เป็นต้น

ขณะที่การสร้างเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับ ขณะนี้ได้มีการยกร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับแล้ว นำร่องสินค้า 2 รายการ คือ ทุเรียน และข้าว.

หนุนเอกชนสั่ง วัคซีนฆ่าไวรัส โรคลัมปีสกิน

กรมปศุสัตว์เผยแนวทางจัดสรรวัคซีนโรค ลัมปี สกิน พร้อมหนุนเอกชนให้นำเข้า เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดแผนภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระบาดโรค ลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมระพีภัฏ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ว่า ได้เห็นเข้ากำหนด หลักเกณฑ์ส่งมอบวัคซีน และกำหนดแนวทางการ ใช้วัคซีนตามหลักวิชาการ สำหรับวัคซีนป้องกัน โรคลัมปี สกิน ตลอดแรก จำนวน 60,000 โดส และ 300,000 โดส ที่จะมาในสัปดาห์หน้า พร้อมหนุน เอกชนให้นำเข้า

น.สพ.สรวิศกล่าวว่ โรคลัมปี สกิน เป็นโรค ติดเชื้อไวรัสที่พบในโล กระบือ และสัตว์ เลี้ยง อื่นๆ เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง ควบคุม และกำจัด โรคลัมปี สกินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้อง มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน และทำให้ประเทศไทยปลอดจากโรค ดังกล่าวนี้อันเร็วที่สุด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รว. เกษตรและสหกรณ์ และนายประภัตร โพธสุธน รว. เกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการระบาดของโรคลัมปี สกินยังพบในพื้นที่จังหวัดเดิมยังไม่มีการแพร่กระจาย ไปจังหวัดอื่น มีรายงานการเกิดโรคแล้ว 41 จังหวัด สัปดาห์นี้ 22.ม.ค. ตัว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ กรมปศุสัตว์ได้ ตรวจยืนยันสัตว์ป่วยและรักษาสัตว์ป่วยอย่างสม่ำเสมอ

“คณะกรรมการกำหนดแนวทางพิจารณาแผน การฉีดวัคซีนควบคุมโรคและเห็นว่าการฉีดวัคซีน สำหรับวัคซีนรอบที่ 1 (60,000 โดส) กำหนดให้ ฉีดวัคซีนในพื้นที่รัศมี 5-50 กิโลเมตรรอบจุดเกิดโรค กรมปศุสัตว์ได้เลือกพื้นที่แบ่งเป็น 2กลุ่มรวม 9 จังหวัด กลุ่มที่ 1 คือ จังหวัดที่มีการเกิดโรคใหม่ มีพื้นที่ที่ สัตว์ยังไม่มีการฉีดเชื้อในสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. มี 2 จังหวัด คือ นครราชสีมา และพะเยา ส่วน พื้นที่ในกลุ่มที่ 2 คือ จังหวัดที่มีการระบาดของโรค เพิ่มขึ้นอย่างมากในระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค. มี 7 จังหวัด คือ ศรีสะเกษหนองคาย พิษณุโลกสกลนคร ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ โดยเลือกอำเภอ ที่เกิดโรคใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นอำเภอที่ฉีด วัคซีน” น.สพ.สรวิศกล่าว

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวต่อว่า สำหรับ วัคซีน โนรอบที่ 2 (300,000 โดส) มีกำหนดจะจัดส่งถึง ประเทศไทยในช่วงสัปดาห์หน้า จะมีหลักเกณฑ์ การใช้ในลักษณะเดียวกันกับการฉีดวัคซีนในรอบแรก หรืออำนวยความสะดวกให้กลุ่มเกษตรกร สมาคม ผู้เลี้ยงสัตว์หรือจากภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนป้องกัน โรคลัมปี สกินมาใช้ภายใต้การกำกับดูแลของกรม ปศุสัตว์ ขอให้พี่น้องเกษตรกรหมั่นดูแลสุขภาพของ โค-กระบือ ให้มีสุขภาพแข็งแรงหากพบสัตว์มีอาการ ผิดปกติ สงสัยว่าป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อำเภอในท้องที่หรือโทรสายด่วนสายด่วน 06-3225-6888 หรือแอปพลิเคชัน DLDD4.0 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการได้ทันที